
 

       

      

 

10 Chwefror 2021 

 

Annwyl Weinidog, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr, ac am rannu’r crynodebau o’r fframwaith 
cyffredin â’r Pwyllgor.  

Trafododd y Pwyllgor y crynodebau yn ei gyfarfod ar 4 Chwefror. O ystyried bod amser yn 
brin cyn diwedd y Pumed Senedd, ni fyddwn mewn sefyllfa i gyflawni gwaith ar yr holl 
gytundebau fframwaith amlinellol dros dro sy'n dod o fewn ein cylch gwaith. Rydym wedi 
cytuno, felly, i flaenoriaethu Iechyd Planhigion ac Amrywogaethau a Hadau Planhigion. Os, 
ar ôl cael golwg ar unrhyw gytundebau fframwaith amlinellol dros dro eraill yr hoffem 
wneud gwaith arnynt, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar y cyfle cyntaf sydd ar gael.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at David Rees AS, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a 
Deddfwriaeth Ychwanegol. 

Yn gywir, 

Mike Hedges AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
 
 
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg  
We welcome correspondence in Welsh or English. 

Lesley Griffiths AS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 


